

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติยกเลิกการใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารและจัดการยกเลิกการใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๗๕,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในด้านอาคารสถานที่ จากการให้ก่อสร้างอาคารใหม่เป็นปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม โดยคณะกรรมการบริหารและจัดการ จะดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ (ตึก L) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาคารสำนักงานแทนการก่อสร้างอาคารใหม่

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามมติสภาสถาบันครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารและจัดการ ใช้เงินรายได้สะสมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยยกเว้นการใช้คืนเงินรายได้สะสมฯ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าออกแบบอาคารเรียนรวมคณะกรรมการบริหารและจัดการ จำนวน ๑ รายการ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดการขออนุมัติยกเลิกการใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในด้านอาคารสถานที่ จากการให้ก่อสร้างอาคารใหม่เป็นปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม โดยคณะกรรมการบริหารและจัดการจะดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ (ตึก L) คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นอาคารสำนักงานแทนการก่อสร้างอาคารใหม่

การพิจารณาถ้อยแถลง

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ และสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารและจัดการ ยกเลิกการใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนวงเงินทั้งสิ้น ๕,๒๓๕,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจาก ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในด้านอาคารสถานที่ จากการให้ก่อสร้างอาคารใหม่เป็นปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม โดยคณะกรรมการบริหารและจัดการ จะดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ (ตึก L) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาคารสำนักงานแทนการขอก่อสร้างอาคารใหม่

ลงชื่อ



(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน

เลขานุการสถาบัน



สภาสถาบัน